



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างมือบาย วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับเลี้ยง  
รับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะ  
เจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างมือบาย วันที่ ๑๗  
มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  
๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างมือบาย วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กฤษณี  
คุ้มทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนสิทธิ์ จันทรโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างมือเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างมือบ่าย ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหารว่างมือเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างมือบ่าย ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาทำอาหารว่างมือเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างมือบ่าย ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวรัตนา จันทรสุตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง